

# QUAN NIỆM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC

**Q**uan niệm (quan điểm) phát triển khoa học (科学发展观 - khoa học phát triển quan) là thể giới quan, phương pháp luận chỉ đạo sự phát triển, là quan niệm phát triển một cách khoa học. Nội dung cơ bản của quan niệm phát triển là **phát triển toàn diện, hài hoà, bền vững và lấy con người làm gốc.**

*Phát triển toàn diện* là lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, thúc đẩy xây dựng toàn diện kinh tế-chính trị-văn hoá, thực hiện sự phát triển kinh tế và tiến bộ toàn diện xã hội.

*Phát triển hài hoà* là thống nhất qui hoạch phát triển giữa thành thị-nông thôn, phát triển giữa các vùng, giữa phát triển kinh tế và xã hội, phát triển hài hoà giữa con người với thiên nhiên, phát triển trong nước và mở cửa đối ngoại, thúc đẩy sự hài hoà giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, giữa cơ sở kinh tế và kiến trúc thượng tầng, thúc đẩy sự hài hoà giữa các khâu, các mặt xây dựng kinh tế, chính trị và văn hoá.

*Phát triển bền vững* là thúc đẩy sự hài hoà giữa con người với thiên nhiên, thực hiện sự hài hoà giữa phát triển kinh tế với dân số, tài nguyên và môi trường.

*Lấy con người làm gốc* là lấy sự phát triển toàn diện của con người làm mục tiêu, mưu cầu và thúc đẩy sự phát triển xuất phát từ lợi ích căn bản của quần chúng

nhân dân, không ngừng thoả mãn nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng tăng của quần chúng nhân dân, bảo đảm quyền lợi thiết thực về kinh tế, chính trị và văn hoá của quần chúng, để nhân dân được hưởng các thành quả của sự phát triển.

Hội nghị Trung ương 3 khoá XVI của ĐCS Trung Quốc (tháng 10- 2003) thông qua “*Quyết định về mấy vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN*”, đã nêu ra quan niệm phát triển khoa học. Hội nghị trung ương 5 khoá XVI ( tháng 10-2005) thông qua “*Kiến nghị của Trung ương ĐCS Trung Quốc về chế định quy hoạch phát triển kinh tế và xã hội 5 năm lần thứ XI*”, nêu ra phải kiên trì lấy quan niệm phát triển khoa học để thống lĩnh toàn cục phát triển kinh tế, xã hội.

Hiện nay, Trung Quốc coi quan niệm phát triển khoa học là tư tưởng chiến lược quan trọng được nêu ra trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm thực tiễn phát triển bấy lâu, là nâng cao nhận thức về quy luật xây dựng Chủ nghĩa xã hội; là sự thăng hoa nhận thức về quy luật phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường XHCN; là sáng tạo to lớn về lí luận phát triển chủ nghĩa Mác, là tư tưởng chỉ đạo cải cách mở cửa, xây dựng hiện đại hoá, là sáng tạo quan trọng của tập thể thế hệ lãnh đạo thứ tư của ĐCS Trung Quốc do đồng chí Hồ Cẩm Đào làm Tổng Bí thư.

*XUÂN CƯỜNG biên khảo*